

<b>MIC</b>   MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : <b>ผู้จัดการรายวัน</b>	<b>61038800</b>
Date : - 2 ก.พ. 2561 Page : 10	No :

# ร้องประธานสนช. สอบ "สุภา"

## เผยความลับราชการปมทุจริตน้ำมันปาล์มอินโดฯ

ผู้จัดการรายวัน 360 - "นิพิฐ" ยื่นเรื่องต่อประธาน สนช. สอบ "สุภา" ปม ทุจริตปาล์ม น้ำมันอินโดฯ ซึ่งปล่อยให้ผู้ถูกกล่าวหา มีเอี่ยว สอบพยาน ทั้งบอมบ์ปม "สินบนโรลล์-รอยซ์" กล้าชี้มูล "จุลสิงห์" หรือไม่

วานนี้ (1 ก.พ.) ที่รัฐสภา นายนิพิฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีต รองผู้จัดการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้อำนวยการโครงการพัฒนาธุรกิจน้ำมันปาล์ม ที่ประเทศอินโดนีเซีย และ นายสุรสิทธิ์ กิตติสุทธีวงศ์ ทนายความ ผู้รับมอบอำนาจ ยื่นหนังสือถึงนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่าน นายสุรพันธ์ ห่วงต่อลาภ รองเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อขอให้สอบสวนกรณี น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. จงใจปฏิบัติหน้าที่ และใช้อำนาจขัด รธน. กรณีให้นางรศยา เทียรวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งถูกกล่าวหาในคดีทุจริต ปาล์มน้ำมันประเทศอินโดนีเซีย เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการสอบสวนพยานในกรณีดังกล่าว

นายนิพิฐ ระบุว่า สืบเนื่องจาก น.ส.สุภา ผู้รับผิดชอบสำนวนคดีที่ตนถูกร้อง เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปสอบข้อเท็จจริงที่ประเทศอินโดนีเซีย แต่นางรศยา ก็ได้เดินทางไปอินโดนีเซีย ในช่วงเดียวกัน ซึ่ง น.ส.สุภา ก็ทราบดีว่านางรศยา เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีเดียวกันนี้ ทั้งนี้การให้นางรศยา ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา และเป็นจำเลยในคดี เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง จึงถือเป็นการเปิดเผยความลับของทางราชการให้บุคคลภายนอกทราบ และช่วยเหลือนางรศยาไม่ให้ต้องรับโทษ อีกทั้งนางรศยา ยังมีพฤติกรรมติดสินบนพยาน ซึ่งเป็นผู้ลงทุนในโครงการดังกล่าว โดยให้พยานให้ถ้อยคำซึ่งผลร้ายต่อตนอีกด้วย

"วันนี้มายื่นหนังสือ เพราะหลังจากที่ผมไปลงทุนที่อินโดนีเซีย และถูกกล่าวหาว่าไม่โปร่งใส และส่งเรื่องไปที่ ป.ป.ช. ซึ่งในระหว่างที่สืบสวนสอบสวนค้นหาความจริง กรรมการ ป.ป.ช.ท่านหนึ่ง มีส่วนร่วม และไม่ได้ดำเนินการอย่างเป็นกลาง ซึ่งผมได้ฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตไป แต่ศาลไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะไม่ได้อยู่ในอำนาจศาล ผมจึงนำเรื่องดังกล่าว

มายื่นร้องเรียนต่อประธานสภาฯ อีกทั้งผมเห็นว่า งานนี้ถือเป็นการขายชี้หน้าระดับชาติ และขายชี้หน้าข้ามชาติ ดังนั้น น.ส.สุภา ปิยะจิตติ จะต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำ ด้วยการลาออกจากตำแหน่งทันที" นายนิพิฐกล่าว

นายนิพิฐ กล่าวด้วยว่า ขอให้จับตากรณีสินบน โรลล์-รอยซ์ ที่ น.ส.สุภา เป็นผู้รับผิดชอบสำนวนคดีดังกล่าว โดยมีนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อดีตอัยการสูงสุด เป็นผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ซึ่งนายจุลสิงห์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษารายงานของหลักสูตรผู้บริหาร กระบวนการยุติธรรมระดับสูง ของ น.ส.สุภา อีกด้วย ดังนั้น ลูกศิษย์จะกล้าชี้มูลอาจารย์หรือไม่ ต้องติดตามกันต่อไป

ด้านนายสุรสิทธิ์ กล่าวว่ เบื้องต้นจะเอาผิดในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และการฝ่าฝืนระเบียบจรรยาบรรณของ ป.ป.ช. รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่อง ป.ป.ช. ด้วย เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นที่ปาล์มอินโดนีเซีย ปตท. มีการกล่าวหาทั้งสิ้น 6 คน แต่กับเป็นนายนิพิฐคนเดียว ที่ถูกดำเนินการว่า กระทำความผิดเพียงคนเดียว อีกทั้งในการดำเนินการของ ป.ป.ช.กลับพบว่า มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหา เนื่องจากมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน เราจึงมายื่นเพื่อให้ประธาน สนช.ให้นำเรื่องไปดำเนินการ และยื่นให้ประธานศาลฎีกาตรวจสอบด้วย.